

**ใบสมัครประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)**  
**ชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต**  
**ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**

.....

ชื่อหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าประกวด	สำนักบริหารงานกลาง
ชื่อผลงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นเลิศเรื่องต่อต้านการทุจริต
ชื่อ - สกุล ผู้ประสานงาน	นางสาวดาวิกา สมุทรธาลัย เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๒๕๙๔ ๔๕๐๗
ชื่อ - สกุล ผู้ออกแบบผลงาน	นางสาวดาวิกา สมุทรธาลัย

**คำอธิบายแนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อมความหมายของการใช้สี**

จากการออกแบบในข้างต้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเห็นถึงความพยายามของทุกฝ่าย ที่มีความพยายามในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อการยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรต้นแบบสีขาว ผู้ออกแบบจึงได้นำเอาจุดเด่นทั้งหมดมารวมกัน ผสมผสานจนออกมาเป็นตราสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดสามารถสื่อความหมายได้ดังนี้

๑. ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. สัญลักษณ์แขนไขว้กัน ๒ สี มีพื้นหลังสีขาว สัญลักษณ์นี้ สื่อถึงการต่อต้านการทุจริตผ่านการไขว้แขน ซึ่งหมายถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สีของแขนทั้งสองข้างที่มีความแตกต่างกัน สื่อถึงไม่ว่าใครก็สามารถมาต่อต้านการทุจริตได้ สามารถที่จะเอาชนะการทุจริตได้ โดยสีขาวที่รองรับมีอยู่พื้นหลัง สื่อถึงความสำเร็จที่รออยู่ในภายภาคหน้า
๓. สัญลักษณ์มือสีแดงจับแขนต่อกัน สัญลักษณ์นี้สื่อถึงความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๔. เส้นสี ๓ สี รอบวงกลม ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสีที่ปรากฏอยู่บนธงชาติไทย อันจะสื่อถึงการดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด
๕. พื้นหลังสีทอง ความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์, ชัยชนะ และสติปัญญาอันเฉียบแหลม อันจะสื่อถึงการนำพาให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสบความสำเร็จในการนำพาองค์กรไปสู่องค์กร ปลอดการทุจริต

๖. ตัวอักษรครึ่งหนึ่งของวงกลม สื่อถึงการเป็นองค์กรที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด เปรียบเสมือน ดั่งน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ

เมื่อนำความหมายทั้งหมดมารวมกันนั้น สัญลักษณ์อันนี้ก็จะสื่อถึง “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันต่อต้านการทุจริต ในทุกรูปแบบ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่องค์กรต้นแบบสีขาว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด”

หากผลงานของสำนักบริหารงานกลางได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด สำนักบริหารงานกลาง ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของชมรมฯ ทุกประการ

ขอรับรองว่าผลงานนี้เป็นผลงานของสำนักบริหารงานกลางจริง

ลงชื่อ



(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แบบตราสัญลักษณ์ (Logo)



ขอรับรองว่าผลงานนี้เป็นผลงานของสำนักบริหารงานกลางจริง

ลงชื่อ

(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง  
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖